

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๑๖๑

กอล 179.5

วันที่ 3 ธ.ค 67

เวลา 10.10

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่.....
ที่(อีเมล) 13830
ที่ 3 ธ.ค. 2567 เวลา 0.40

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB Women's World Championships 2025

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา**  
**เรื่องที่ ๕**

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๖๙๓๔

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

**จัดเข้าวาระ - 3 ธ.ค. 2567**

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่อง การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB Women's World Championships 2025 ภายในกรอบวงเงิน ๑,๑๒๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอรับจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB Women's World Championships 2025 จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในการจัดกิจกรรมกีฬาระดับโลก ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและนำมาซึ่งโอกาสในการขยายตัวด้านการลงทุน การท่องเที่ยว และการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา ยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาระดับโลกในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้จากการใช้จ่ายของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้แทนองค์กรกีฬาต่าง ๆ และผู้สังเกตการณ์ประมาณ ๗๖๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ประมาณ ๒,๐๗๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าวแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล FIVB Women's World Championships 2025 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ สำหรับกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันดังกล่าว เมื่อประเทศไทยได้รับพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันแล้ว ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

/พิจารณา...

พิจารณาความพร้อมในด้านต่าง ๆ และแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความประหยัด การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญ พิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ รวมทั้ง กำหนดแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ที่ต้องใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยให้ภารกิจแห่งประเทศไทยพิจารณารายได้จากการ บริหารสิทธิประโยชน์ในฐานะเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน รายได้จากการถ่ายทอดสดในช่องทางต่าง ๆ การสนับสนุน จากภาคเอกชนมาสมทบการดำเนินงาน รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้ภาระต่องบประมาณอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อาทิ การบริหารจัดการรายได้จากการถ่ายทอดสดในช่องทางต่าง ๆ การสนับสนุนจากภาคเอกชน หรือกรณี ที่รายได้จากการจัดการแข่งขันไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๔

โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th